

ด่วนที่สุด



ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๐๕๕๑๔

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมือง และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการ และประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19</p> <p>๑.๑ การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในระดับพื้นที่ ขอให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ จัดทำแผนการฉีดวัคซีน โดยอาจจำแนกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่ม ๖๐๘ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันในการจูงใจให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ทุกจังหวัดต้องดำเนินการเพื่อเข้าสู่การปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)</p> <p>๑.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 แก่กลุ่มนักเรียน การอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มนักเรียนในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เข็มกระตุ้นที่โรงเรียน มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับโรงเรียนที่นักเรียนได้แจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อกำหนดแผนการฉีดวัคซีน วันเวลาและสถานที่ฉีดวัคซีน และหารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีน</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) งานโฮมโพร แฟร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา</p> <p>๒) การแข่งขันมวย Kick boxing รายการ KAT Championship และมวยไทย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บัวขาววิลเลจ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่</p> <p>๓) งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ ศปก.อำเภอ กำกับติดตามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย</p>	<p>๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ๒. ศปก.จ.เชียงใหม่ ๓. ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ศปก.อำเภอแม่แตง และ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	<p>การเปิดดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์เด็กพิเศษ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบในหลักการให้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์เด็กพิเศษ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบ on site จำนวน ๑๒ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕